

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

## SHR – ขอบด้ทาง ก้อย่าคิดมาก

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

การเล่นหุ้น หรือเก็งกำไรหุ้นด้วยปัจจัยทางเทคนิคนั้น บางครั้งเราก็สามารถจะพอดาทางการเล่น หรือการแก่งตัวของราคาหุ้นในระยะต่อไปได้ แต่จะถูกต้องหรือไม่นั้นก็อาจจะรอให้เขาเฉลย แล้วก็จำไว้เป็นบทเรียนของหุ้นนั้นๆ ไป... ซึ่งก็อาจจะกลายเป็นกลยุทธ์สำหรับการเล่นสั้นหรือตีหัวเข้าบ้าน แต่ถ้าจะเล่นรอบยาวๆ หน่อย ก็ต้องดูกันในอีกรูปแบบหนึ่ง หรืออีกเครื่องมือหนึ่งไปเลยแล้วอย่าลืมนะ ถ้าคิดจะด้ทาง ด้วยการอ่านจากสัญญาณทางเทคนิคแล้วนั้น ก้อย่าไปคิดเอาเรื่องพื้นฐานเข้ามาเจือปนเชียวละ มันจะสร้างความลังเล ให้ไม่กล้า และไม่อยากซื้อเอาเลยก็เป็นไปได้... แต่ถ้าเกิดมองว่าแนวโน้มทางพื้นฐานดี และเทคนิคก็ดีด้วยแล้ว เมื่อเวลาผ่านไป เทคนิคเริ่มเสีย แต่แนวโน้มทางพื้นฐานที่ดีที่หวังไว้ ยังไม่เปลี่ยนแปลง ยังน่าจะไปในทางที่ดี อันนั้นแหละ เกิดความเสียหายมาแยะแล้วเหมือนกันนะ เรียกว่า ถ้าเทคนิคเริ่มไม่งาม หรือเริ่มเสียทรง ยังไงเสีย ก็ต้องจัดการไปตามระเบียบของเทคนิค เรียกว่าอย่าคิดยื้อ รอพื้นฐานที่น่าจะดีกลับมาช่วยก็แล้วกัน... เพราะถ้าถึงเวลาที่ต้องว่าตามเทคนิค แล้วเมื่อถึงจุดที่ราคาเริ่มกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง แล้วพื้นฐานยังมีแนวโน้มดี จะซื้อคืนกลับมา ก็ไม่สายไปหรอกกระมัง... เอาเป็นว่า มันก็อาจจะแค่มุมมองเล็กๆ ของเหนือเมฆเท่านั้นแหละ หลายๆ ท่าน อาจจะมีมุมมองที่ลึกซึ้งหรือ มีรูปแบบการเก็งกำไร หรือลงทุนได้ดีกว่านี้กันอยู่แล้ว... ถ้าเป็นมือใหม่ๆ หรือ ยังไม่รอบรู้เรื่องในทำนองแบบนี้ ก็ค่อยๆ ศึกษา ค่อยๆ ดูไปครับ แม้ว่าไม่ถนัด แต่ก็อย่ากลัว ที่เราจะทำมันได้หรือครับ

### ดูตามเกม...

ถ้าจะพักตัวหรือหนึ่งๆ รวมไปถึงถ่างขึ้น ก็ขึ้นไม่แรงนัก ก็น่าจะอยู่ราวๆ สัปดาห์ 2-3 วัน แล้วหลังจากนั้น ก็อาจจะได้เห็นการขึ้นตามมาได้... ก็ถ้าเดาเกมแบบนี้ ใครรอ ใครไล่ ก็ว่ากันไป

แนวรับ : ... 3.10-3.00 ช่วงราคา ที่ยังน่าสนใจเก็บได้

เป้าหมาย : ... 3.50-3.80 ช่วงแก่งตัวในราคานี้ ขายเล่นรอบ

Price Chart...(SHR)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น SHR...** ถ้าเอาแนวโน้มระยะสั้นกันก่อน ก็อย่างทีกล่าวมาข้างต้น เห็นแท่งเทียนเขียวๆ หรือแท่งขาวๆ ทีไร วันต่อๆ ไปจะยังไม่ขึ้นต่อเนื่อง แถมจะสีฟ้าอยู่ประมาณ 2-3 วัน... แต่ถ้าจะขึ้นเลย หรือขึ้นต่อเนื่อง ถ้ามว่าผิดไหม ก็อาจจะไม่ผิดแต่อย่างใดหรือครับ ทำมาแบบนี้บ่อย จะขึ้นแรงๆ ส่วนจากที่เคยทำมา ก็ได้ส่วนเรื่องของแนวโน้มระยะกลางๆ ขึ้นไปนั้น ถ้ามว่าน่าสนใจใหม่ ก็ต้องบอกว่า น่าสนใจมาก เพราะรูปแบบของ MA. อีกเช่นกัน หลายๆ ตัว มีรูปแบบ MA. อย่างนี้แล้วก็เหมือนหลอกไปสักรอบ แต่พอกลับมามีสัญญาณแบบนี้อีกครั้ง นั่นแหละครับ ส่วนใหญ่แล้วเราจะกลัวนะ แต่เขาก็เข้าขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนชอบใจ ไม่มีใครยุ่ง